

เครือข่ายผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เหยื่อจาก การเมาแล้วขับ จับมือภาครัฐร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

นายภัทรพันธุ์ กฤษณา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีเมาแล้วขับ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมาก ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ในขณะเดียวกันหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเอง มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนและทุกจังหวัด ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี แต่ผลก็ยังคงมีสถิติการเสียชีวิตในช่วงดังกล่าวที่ค่อนข้างสูงอยู่ ทั้งนี้สาเหตุหลักประการหนึ่ง เกิดจากการดื่มสุราแล้วขับชี่ยานพาหนะนั่นเอง ในขณะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีช่วงวันหยุดต่อเนื่องค่อนข้างยาว ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการจัดเสวนาและแถลงข่าว “เที่ยวสงกรานต์สบายใจ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึก และสร้างความตื่นตัว ให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกัน ลด และหยุดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการขับชี่ยานพาหนะทุกประเภทตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเอง



สำหรับในปี พ.ศ.2556 นี้ เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายช่วง ตั้งแต่วันที่ 6 -8 เมษายน 2556 ที่ชดเชยวันจักรี และช่วงวันที่ 13-16 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจากการคาดการณ์ในปีนีชี้ว่าประชาชนน่าจะเริ่มหยุด และมีการเดินทางกันตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป แม้ว่าระหว่างวันที่ 9-12 เมษายนนั้น จะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการก็ตาม แต่เชื่อว่าประชาชนจะหยุดกันเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงทำให้วันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะยาวนานถึง 11 วัน ซึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ สถิติอุบัติเหตุอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เนื่องจากวันหยุดที่ต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเฉลิมฉลองสงกรานต์ด้วยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับชี่ยานพาหนะเล่นน้ำควคูไปด้วยนั่นเอง โดยจากสถิติอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี 2555 พบว่ามีผู้ที่มีวันหยุดพักผ่อนยาวแบบถาวร หรือผู้เสียชีวิต 320 คน มีผู้บาดเจ็บ 3,320 คน

“เครือข่ายผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีเมาแล้วขับ ที่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มของภาคเอกชน ที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะร่วมผลักดันกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจาก

การเผาแล้วขับ ดังนั้นในปีนี้ได้เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมจัดเสวนา ‘เที่ยว
สงกรานต์สบายใจ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย’ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลก
ระทบจากภัยธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย สมาผู้แทนราษฎร, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย, กองบังคับการตำรวจทางหลวง, มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาชิกของเครือข่ายผู้พิการจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มาร่วมกันหาหรือแนวทางในการบริหารจัดการดูแล ในด้านการเดินทางคมนาคมของ
ประชาชนทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่พันธกิจการลดอัตราการสูญ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้เหลือ 0% ตามเป้าหมายของรัฐบาลในลำดับต่อไป” นายภัทรพันธุ์
กล่าว